



กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

โครงการประชุมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 1
การอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารหลวงวิเชียรแพทยาคม
ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี



วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต นำโดย นางนวลนารถ คุ่มรอด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายจุมภฏ พรหมสีดา) ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายวันเฉลิม จาตเสถียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 99 ท่าน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รองรับกับภารกิจ นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต



กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล



02-590-8061

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มที่ 2 การอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

พิธีเปิดโครงการฯ



นายแพทย์จุมภฏ พรหมเสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ประธานพิธีเปิดโครงการฯ



นางนवलนารถ คุ่มรอด

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล



โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รองรับกับภารกิจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน





กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มที่ 3
การอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันข้าราชการจ.นนทบุรี



วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มที่ 3 การอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันข้าราชการจ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนางนวลนารถ คุ่มรอด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รองรับกับภารกิจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 98 คน





กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DIVISION

โครงการประชุมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การอบรมสัมมนาพร้อมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กลุ่มที่ 4
ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รองรับภารกิจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 186 คน

